

Lời sống



“PHẠM AI THI HÀNH Ý MUỐN CỦA CHA TÔI, ĐĂNG NGỰ TRÊN TRỜI, NGƯỜI ẤY LÀ ANH CHỊ EM TÔI, LÀ MẸ TÔI”.

(Mt 12,50)



«Chúa Giêsu mạc khải cho thấy một chiều kích mới: bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận mình thuộc gia đình này, nếu người đó nỗ lực hiểu biết ý muốn của Cha duy nhất và chu toàn ý ấy.»

BẤT KỲ AI: LỚN HAY BÉ, ĐÀN ÔNG HAY PHỤ NỮ, KHOẺ MẠNH HAY BỆNH TẬT, THUỘC MỌI VĂN HOÁ VÀ VỊ TRÍ XÃ HỘI. BẤT KỲ AI, MỌI NGƯỜI ĐỀU MANG TRONG MÌNH HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. HƠN NỮA MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐỐI DIỆN VỚI THIÊN CHÚA, CÓ THỂ NỐI KẾT VỚI NGƯỜI MỘT MỐI QUAN HỆ HIỂU BIẾT VÀ THÂN THIỆN.

Như vậy, bất kỳ ai đều có thể thực thi ý muốn của Thiên Chúa là mến yêu Chúa và mến yêu người anh chị em. Và, nếu chúng ta mến yêu thì Chúa Giêsu nhìn nhận chúng ta là người nhà: anh chị em của Người. **Đó là cơ hội tốt nhất cho chúng ta, làm ta kinh ngạc;** nó giải thoát ta khỏi quá khứ, khỏi những sợ hãi, khỏi những kế hoạch của mình. Trong viễn tượng này cả những giới hạn và những yếu đuối của ta đều có thể là bàn đạp thúc đẩy ta đến chỗ thể hiện chính mình. **Tất cả đều đưa đến một bước tiến về phẩm chất.**

Cũng như Chị Chiara Lubich đã mời gọi, khi ngõ lời với những người muốn sống Lời Chúa:



«Anh chị em hãy nên một gia đình. Có người nào trong anh chị em đang đau khổ vì những thử thách tinh thần hoặc luân lý sao?

Hãy thông cảm với họ, như người mẹ và còn hơn nữa. Hãy đợi sáng cho họ bằng lời nói của mình và qua gương sáng của anh chị em.

Đừng để cho họ thiếu sự đầm ấm của một gia đình, mà còn tăng thêm nữa. Có người nào trong anh chị em phải đau đớn nơi thể xác sao? Ước mong họ nên những người anh chị em chúng ta yêu chuộng hơn cả.[...] Đừng bao giờ đặt bất kỳ sinh hoạt nào [...] trước tinh thần nên một gia đình với những người anh chị em đang cùng chung sống. Bất kỳ anh chị em đi đâu để mang lý tưởng của Đức Kitô, [...] anh chị em sẽ không làm gì tốt hơn là tìm cách tạo nên tinh thần gia đình, một cách thận trọng và khôn ngoan, nhưng với xác tín vững vàng.

Đó là một tinh thần khiêm tốn: nó ước muốn điều tốt nhất cho mỗi người; nó không tự phụ [...] đó là đức ái đích thực.»

¹C. Lubich, in Gen's, 30 (2000/2), p. 42.

«Kinh nghiệm»



Tại một khu phố ở thành phố Homs thuộc nước Siri-a, trên một trăm năm mươi trẻ em, đa số theo Hồi giáo, tham dự lớp sau giờ học tại một trường của giáo hội hy-lạp chính-thống.



Chị Sandra người điều khiển kể như sau

«Chúng tôi đón tiếp và giúp đỡ các trẻ em, với một nhóm giáo viên và chuyên gia, trong một bầu khí gia đình dựa trên đối thoại và khuyến khích những giá trị. Rất nhiều em đã bị tác động bởi chấn thương và đau khổ. Một số em lãnh đạm, những em khác hung hãn. Chúng tôi mong muốn xây dựng lại thái độ tin tưởng nơi chính các em và nơi người khác. Đang khi phần lớn các gia đình bị phân tán vì chiến tranh, ở đây các em tìm được ước muốn và hi vọng bắt đầu lại.»

